

Chức năng mới của kế toán trong tương lai

 PGS.TS. Đặng Văn Thanh*

Nghề kế toán, giống như tất cả các ngành nghề, đều trải qua giai đoạn đánh giá, định vị lại vai trò, chức năng trong tương lai trong bối cảnh mới của nền kinh tế. Do kết quả của những thay đổi, biến động về thể chế kinh tế, về văn hóa, về phát triển khoa học - công nghệ và môi trường kinh tế - xã hội. Cần nhận thức cho đúng chức năng của kế toán, kiểm toán trong tương lai, trước những biến động của các thể chế và sự phát triển của khoa học công nghệ. Hãy tìm giải pháp để tôn vinh và giữ gìn kế toán là một nghề đáng được tôn trọng, đánh giá cao trong tương lai cho các thế hệ mai sau.

Từ khóa: kế toán, kiểm toán; chức năng kế toán; chuyên gia kế toán, PGS.TS Đặng Văn Thanh.

Đối với kế toán và nghề kế toán luôn đối diện những đe dọa về sự tồn tại như thế nào trong tương lai, do ba thách thức lớn: tính hấp dẫn; sự phù hợp và sự thay đổi.

Thách thức đầu tiên: có thể nhìn thấy được, giới trẻ ít ham mê và đủ kiên trì với nghề con số, so với các thế hệ trước. Làm nghề kế toán, nhưng ít quan tâm tới ý nghĩa của con số, họ lạm dụng sự phát triển của khoa học và thành tựu của công nghệ để truy nhập và kết xuất thông tin một cách máy móc, không cần hiểu sâu về quy trình kế toán. Họ lạnh lùng và vô cảm với những số liệu, dữ liệu kế toán. Nhiều người đã không coi kế toán như một ngành học, một lĩnh vực khoa học. Một tác động được các tổ chức kế toán chuyên nghiệp cảm nhận được là, số lượng sinh viên sau tốt nghiệp sẵn sàng tham gia các chương trình cấp chứng chỉ không nhiều. Có một số lý do cho điều này, từ sự thúc đẩy của thế hệ con cái theo nghề của cha mẹ giảm dần đến thực tế là những người trẻ có định hướng học tập trước đây theo hướng kế toán. Giờ đây, có thể thỏa mãn những sở thích đó bằng nhiều con đường và cơ hội nghề nghiệp khác, đặc biệt là xung quanh quản lý dữ liệu, cái nhìn sâu sắc và trí tuệ kinh doanh.

Thách thức thứ hai: về mức độ phù hợp. Ngày càng phải đối mặt với một loạt các biến động xã hội, sự phát triển của khoa học công nghệ. Đã xuất hiện những e ngại, trí tuệ nhân tạo và sẽ đảm nhận công việc kế toán. Hơn nữa nhu cầu về kế toán sẽ giảm dần (dù thực tế là không đúng sự thật) và các kỹ năng kế toán ngày càng được sự phát triển khoa học kỹ thuật chuyên sang tự động hóa cả khâu truy nhập thông tin, xử lý thông tin và kết xuất thông tin.

Thách thức thứ ba: có lẽ là “tồi tệ” nhất trong số đó, là “nền kinh tế kỹ năng” mới đang đặt trọng tâm lớn hơn vào việc người lao động yêu cầu các chứng chỉ chi tiết, chuyên nghiệp hơn với các kỹ năng nghề nghiệp cần cập nhật và thay thế thường xuyên như: kỹ năng phân loại thông tin, phân tích thông tin, kỹ năng kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí... Có nghĩa là, trình độ học vấn ban đầu ở các trường và chứng chỉ của một kế toán viên sẽ không còn đủ để đảm bảo việc làm lâu dài tại một đơn vị, một doanh nghiệp trong sự nghiệp kế toán.

Ba thách thức này dẫn đến sự thay đổi rõ ràng trong việc lựa chọn giáo dục và nghề nghiệp, đồng thời tác động đến tư cách thành viên của các tổ chức kế toán chuyên nghiệp. Thay vì đẩy lùi những thách thức này hoặc cố gắng giải quyết chúng

* **Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam**

một cách trực tiếp, ví dụ, tăng động lực tuyển dụng hoặc chi tiêu tiếp thị. Nghề nghiệp kế toán tự thân phải luôn chứng tỏ là một nghề hấp dẫn, phù hợp nhiều đối tượng và rất cần đức tính cần cù, chu đáo nhưng phải nhanh nhạy, linh hoạt.

Để làm được điều này, các tổ chức kế toán chuyên nghiệp, các nhà kế toán cần đón nhận những thách thức và nắm bắt cơ hội để tư duy lại tương lai của nghề kế toán, về chức năng của kế toán trong tương lai. Cần nhận thức lại và triển khai các giải pháp sau:

Thứ nhất, kế toán và kiểm toán - những nhận thức mới

Có thể nhận thấy, trong môi trường kinh tế - xã hội hiện nay, cần có nhận thức mới, nhận thức lại chức năng kế toán. Kế toán đã không chỉ và không thuần túy là hoạt động tổ chức hệ thống thông tin kinh tế - tài chính, không thuần túy là việc thu thập thông tin, ghi chép, phản ánh, xử lý, tổng hợp và cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính cho quản lý. Kiểm toán - một nhánh phát triển của kế toán - đã không thuần túy là kiểm tra, đánh giá và xác nhận mức độ tin cậy của thông tin kế toán. Kế toán và kiểm toán đã và đang phải đảm nhiệm thêm các chức năng phân tích, đánh giá thông tin và tư vấn quản trị tài chính, quản trị kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, ngày càng sôi động và với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các nhà quản lý không chỉ cần những thông tin tin cậy, nhưng khô cứng, đang rất cần những thông tin “động”, những con số biết nói. Quan trọng hơn, các nhà quản trị, các nhà quản lý và hoạch định chính sách đã và đang cần những đánh giá, những tư vấn và khuyến nghị cho các quyết định quản lý, quyết định kinh doanh, đặc biệt là các quyết định đầu tư. Hơn thế nữa, kế toán, kiểm toán còn

phải tham gia vào hoạch định các chính sách kinh tế - tài chính trong một môi trường kinh tế đầy biến động, luôn thay đổi. Chính vì vậy, trong một tổ chức, kế toán và kiểm toán đang ngày càng được đảm nhiệm bởi không ít nhân viên đến từ bên ngoài nghề kế toán, nhưng có hiểu biết nhất định về con số của kế toán. Có nghĩa là, họ là những người vào nghề kế toán, kiểm toán không phải bằng cách đã được đào tạo về kế toán, kiểm toán và không có chứng chỉ nghề nghiệp về kế toán kiểm toán. Đây là một thực tế và ngay ở Việt Nam cũng vậy, không ít kế toán trưởng, không ít kiểm toán viên vào nghề kế toán, kiểm toán từ những chuyên ngành đào tạo không phải là kế toán, kiểm toán.

Hơn nữa, cũng phải thấy, dưới tác động của Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0, cách mạng công nghệ số, cho dù trong tương lai có ngày càng nhiều các yêu cầu nghiệp vụ của kế toán sẽ được thực hiện bằng kỹ thuật số, bằng phần mềm, thậm trí bằng chương trình kỹ thuật số hay nhiều chức năng, vai trò truyền thống do kế toán đảm nhiệm nay được đảm nhiệm bởi những người khác, thì việc đào tạo và chuẩn bị kế toán vẫn phải được chú ý đến việc mở rộng và nâng cao nghiệp vụ năng lực cho những người làm kế toán, kiểm toán.

Thứ hai, thiết lập lại mô hình và quy trình kế toán, kiểm toán

Trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế và dưới tác động của CMCN 4.0, cách mạng công nghệ số thì kỹ năng kinh doanh và sự nhạy bén trong các quyết định (bao gồm cả các kỹ năng mềm thiết yếu) và việc áp dụng kiến thức quản lý ngày càng trở nên quan trọng hơn các kỹ năng nghiệp vụ thuần túy, kỹ năng nghề nghiệp đơn thuần. Thách thức này đang bắt đầu được

giải quyết bởi lĩnh vực dịch vụ: chuyển sang chương trình giảng dạy và đánh giá dựa trên năng lực, dạy các kỹ năng cốt lõi thông qua các phương pháp giải quyết vấn đề, kết hợp thêm học tập dựa trên các yêu cầu từ thực tế, trong đó các thành phần kỹ thuật nghiệp vụ được cấp chứng chỉ chuyên ngành và phải liên tục bổ túc, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành hẹp và kỹ năng xử lý công việc trong thực tế như: kỹ năng phân tích dự báo, kỹ năng quản trị kinh doanh, kỹ năng quản trị rủi ro, kỹ năng thích ứng trong môi trường luôn thay đổi. Nội dung đào tạo theo chứng chỉ chuyên nghiệp kế toán, kiểm toán hiện đang bị lạc hậu trước những yêu cầu mới và cần phải có những bước chuyển mình cùng với những thay đổi trong giáo dục nói chung, trong chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán nói riêng.

Thứ ba, mở rộng phạm vi kiến thức, phạm vi nghề nghiệp cho người làm kế toán, kiểm toán

Có thể thấy rằng, hiện nay sinh viên các trường đại học đang có xu hướng chọn các bằng cấp tổng quát hơn, thay vì bằng cấp mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn sâu được công nhận chuyên nghiệp. Họ không chấp nhận các bằng cấp kế toán công nghiệp, kế toán xây dựng cơ bản, thậm chí cả kế toán doanh nghiệp hay kế toán hành chính sự nghiệp mà muốn chứng chỉ kế toán, kiểm toán nói chung, hoặc kế toán tổng hợp và có thể làm việc bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp nào. Vì vậy, rất cần suy nghĩ cẩn thận hơn về chương trình và nội dung chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán. Hơn nữa, nghề nghiệp nói chung và nghề kế toán nói riêng cần mở ra các con đường vào nghề sao cho các cánh cửa không bị

đóng lại quá sớm và tạo ra các con đường thay thế, mở mang nghề nghiệp sang lĩnh vực khác. Trên thực tế, không ít nhà kế toán đã rời nghề sang làm chính trị, tham gia bộ máy lãnh đạo, điều hành đất nước, hoạch định chính sách vĩ mô, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản lý kinh tế tài chính Nhà nước. Họ có đủ kiến thức, đủ năng lực và phẩm chất và không ít người đã rất thành công ở lĩnh vực không liên quan gì đến kế toán, kiểm toán. Nhưng thực chất, kiến thức kế toán và kiểm toán, phẩm chất bản lĩnh nghề kế toán đã làm nền và đã tạo tiền đề cho những thành công của họ.

Ngoài việc giữ cho cánh cửa nghề nghiệp rộng mở, thách thức và cơ hội quan trọng nhất đối với nghề kế toán, kiểm toán là cách hiểu, định nghĩa và phân định về kế toán, kiểm toán cần được nhận thức lại đúng hợp xu thế phát triển tất yếu trong tương lai, trong khi vẫn giữ một vai trò rõ ràng của một chuyên gia tài chính - kế toán. Về mặt kỹ thuật nghiệp vụ, mô hình tương lai của kế toán cần phải thỏa mãn những gì về chức năng truyền thông và chức năng mới có tính chất phát triển của kế toán, với phạm vi kiến thức rộng hơn và độ mở nghề nghiệp thoáng đãng hơn. Định nghĩa và chức năng kế toán cần đủ hẹp để duy trì sự phân biệt rõ ràng giữa những gì là và những gì không thuộc về kế toán, nhưng đủ rộng để bao gồm các vai trò và nghề nghiệp phi truyền thống hiện đang thực hiện như chức năng phân tích dự báo, giám định và tư vấn của kế toán, kiểm toán. Đáp ứng được cả hai yêu cầu, hai nội dung như trên là điều không hoàn toàn dễ dàng, nếu không nói là vô cùng khó khăn.

Kết hợp ba yếu tố, ba giải pháp trên với nhau, các tổ chức kế toán chuyên nghiệp không chỉ phải giải

quyết các con đường học vấn, con đường kiến thức mà còn cả các loại thành viên tham gia các tổ chức kế toán, kiểm toán. Tư cách thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp thường liên quan nhiều đến điều kiện trở thành thành viên, điều kiện được hành nghề chuyên nghiệp.

Một là, các chương trình đào tạo và chứng nhận kế toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp còn có sự phân biệt đối xử giữa những người đã và những người chưa trải qua một loại quy trình đánh giá (thi, kiểm tra) nhằm đo lường năng lực nghề nghiệp của kế toán viên, kiểm toán viên. Cần chuẩn bị chương trình đào tạo hợp lý cũng như những phương thức đánh giá phù hợp cho những kế toán viên, kiểm toán viên trong tương lai. Đối với nghề kế toán và kiểm toán, một nghề nghiệp gắn liền và chịu tác động mạnh của thể chế và các cơ chế chính sách. Vì vậy, cần đặt ra yêu cầu thiết yếu về học tập suốt đời đối với các chuyên gia kế toán, kiểm toán. Điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến mô hình, đến chương trình giáo dục bắt buộc truyền thông, giáo dục phổ thông trung học, tiếp theo là giáo dục đại học, sau đại học, đào tạo trong thực tế nghề nghiệp. Nếu người làm kế toán trong tương lai không ngừng sáng tạo, không ngừng tự đổi mới, thì không đủ kiến thức và kỹ năng để đảm đương công việc. Việc bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp của người làm kế toán là một quá trình không có điểm dừng. Nói một cách thực tế hơn, kỹ năng của nghề nghiệp kế toán được trau dồi và bổ túc từ thuở sinh viên cho hết cả quãng đời làm việc bao gồm cả các kỹ năng, kiến thức nền tảng chính trị, kinh tế; nền tảng kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng, công nghệ, kỹ thuật và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng ứng xử.

Hai là, cần phân định rõ những yêu cầu, đòi hỏi mang tính ổn định lâu dài và những yêu cầu mang tính tạm thời để có cách ứng xử phù hợp. Đối với các nhà kế toán, kiểm toán cung cấp dịch vụ thì yêu cầu kỹ năng nghiệp vụ trên phần mềm kế toán, yêu cầu về các kỹ năng cơ bản và sử dụng bộ công cụ hỗ trợ là yêu cầu luôn ổn định. Các yêu cầu về kiến thức kinh doanh phải được bổ túc thường xuyên, tùy theo ngành nghề và bối cảnh kinh tế xã hội cụ thể. Cần chuẩn bị khả năng đáp ứng yêu cầu cho kế toán viên và kiểm toán viên trong tương lai. Ví dụ, có nên thực hiện chuyên môn hóa kỹ thuật về thuế, kiểm toán, kế toán quản trị,... không chỉ trước mà cả sau khi được cấp chứng chỉ nghề nghiệp.

Ba là, cần có sự quan tâm bồi dưỡng và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp, trước hết là các hành vi đạo đức và tính liêm chính của kế toán và kiểm toán viên. Điều đáng lo ngại là, sự suy giảm lòng tin của xã hội và tư cách phẩm chất của những người hành nghề kế toán, kiểm toán.

Nói tổng quát, cần nhận thức lại chức năng của kế toán, kiểm toán và mở rộng cánh cửa chào đón những thành viên xứng đáng vào cộng đồng những nhà kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp. Hãy tôn vinh và giữ gìn kế toán là một nghề đáng được tôn trọng, đánh giá cao trong tương lai cho các thế hệ mai sau. ■

Tài liệu tham khảo

- Luật Kế toán 2015
 Luật Kiểm toán độc lập 2011
 Luật Kiểm toán Nhà nước 2015
 PGS.TS Đặng Văn Thanh, TS. Nguyễn Thế Khải "Nguyên lý kế toán", ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
 PGS.TS Đặng Văn Thanh: "Đổi mới quy trình kế toán trong bối cảnh CMCN 4.0, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán."